

Lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài ở KIẾN XƯƠNG

Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Kiến Xương quan tâm. Nhiều cách làm hay, sáng tạo đã đưa phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục của địa phương.

Hội Khuyến học huyện Kiến Xương đã bám sát phong trào “3 mạnh, 3 cần”, đó là mạnh về tổ chức, mạnh về cán bộ, mạnh về phong trào; cần tham mưu tốt, cần liên kết phối hợp tốt, cần tuyên truyền và dẫn vận tốt. Đến nay, toàn huyện có 54 hội khuyến học cơ sở, 319 chi hội khuyến học thôn, khu phố, các trường mầm non, tiểu học và THCS; 570 ban khuyến học các dòng họ, đoàn thể, nhà thờ, nhà chùa.

Để huy động nguồn lực xây dựng quỹ khuyến học, cấp ủy, chính quyền các cấp ở Kiến Xương đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo cụ thể, đồng thời viết thư kêu gọi, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông nhằm vận động toàn dân ủng hộ xây dựng quỹ. Kết quả, 5 năm qua các cấp hội khuyến học ở Kiến Xương đã huy động được trên 27 tỷ đồng cho quỹ khuyến học.

Hàng năm, Hội Khuyến học huyện Kiến Xương còn phát động 3 phong trào thi đua: “Xuân khuyến



Hội Khuyến học huyện Kiến Xương khen thưởng các tập thể, cá nhân của thị trấn Kiến Xương có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài.

học”, “Tháng khuyến học”, “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng”. Khuyến khích, hỗ trợ phát triển giáo dục trong nhà trường như tuyên dương khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc, học sinh vượt khó vươn lên trong học tập. Hoạt động này được thực hiện thường xuyên, liên tục, trong đó cao điểm là tháng khuyến học từ ngày 5/8 - 5/9 và dịp tết Nguyên đán hàng năm. 5 năm qua, các cấp hội khuyến học ở Kiến Xương đã biểu dương khen thưởng, trao trên 130.000 suất quà khuyến học và hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó học tốt trị giá trên 13,7 tỷ đồng, kịp thời khen

thưởng, động viên các em học sinh, sinh viên có thành tích cao trong học tập và là cơ hội để các em chia sẻ quá trình phấn đấu học tập của mình, lan tỏa phong trào học tập trong cộng đồng.

Một trong những địa phương dẫn đầu công tác khuyến học, khuyến tài là thị trấn Kiến Xương. Thời gian qua, Hội Khuyến học thị trấn đã triển khai thực hiện tốt Đề án số 281 của Chính phủ về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng. Theo đó, Hội đã xây dựng các giải pháp tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập góp phần nâng cao chất lượng và phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở địa phương. Hàng năm, Hội đã duy trì, tổ chức tốt ngày hội khuyến học ở 21 chi hội khu dân cư, đơn vị trường học và ở 20 dòng họ. 5 năm qua, các chi hội đã khen thưởng trên 6.000 học sinh, Hội Khuyến học thị trấn khen thưởng 1.605 học sinh chăm ngoan học giỏi từ cấp huyện đến cấp quốc gia với số tiền trên 67 triệu đồng. Đặc biệt, Hội Khuyến học thị trấn đã có kế hoạch vận động xây dựng quỹ khuyến học ở 3 cấp, trong đó tập trung

Ảnh: THU THỦY

BUI THỊ QUỲ (Trường Chính trị tỉnh)

Tuổi trẻ tham gia thực hiện cải cách hành chính

Nhằm đẩy mạnh phong trào “3 trách nhiệm” trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ, thời gian qua, nhiều cơ sở đoàn đã triển khai hiệu quả các hoạt động tham gia thực hiện cải cách hành chính.

Theo đó, tùy vào tình hình thực tế của các đơn vị, các cơ sở đoàn thành lập các đội hình tình nguyện làm thêm ngày thứ bảy để tham gia tư vấn, hỗ trợ xử lý hồ sơ, giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp tại các địa phương, đơn vị cũng như xử lý, giải quyết các văn bản, công việc được phân công nếu còn tồn đọng trong phạm vi đảm nhận. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ đã thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa, thiết thực như cấp, đối giấy phép lái xe mô tô, ô tô cho người dân; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho chủ phương tiện khi đến kiểm định xe ô tô; làm chứng minh thư, căn cước công dân cho nhân dân; hỗ trợ tư vấn các thủ tục cho vay vốn tại ngân hàng; chăm sóc, tư vấn khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ viễn thông, điện, nước sạch; tiếp nhận đơn thư, đơn khiếu kiện của cá nhân, tổ chức và hướng dẫn các thủ tục khởi kiện tại tòa án; xử lý các công việc được phân công còn tồn đọng.

Năm 2020 là năm đầu tiên Thái Bình triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho nhân dân đồng thời phát huy vai trò của thanh niên trong nâng cao hiệu quả hệ thống chính quyền điện tử tỉnh.

PHƯƠNG CHI

Cảm hóa, giúp đỡ 194 thanh niên chậm tiến, vi phạm pháp luật

Thực hiện phương châm hướng về cơ sở, Hội Cựu chiến binh và Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh cơ sở tích cực phối hợp giáo dục thanh niên lầm lỗi, chậm tiến.

Trong năm 2020, hai ngành đã chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động cảm hóa, giúp đỡ 194 thanh niên chậm tiến, vi phạm pháp luật, 59 thanh niên đi cai nghiện ma túy, trong đó có 14 thanh niên bước đầu đã có tiến bộ, có việc làm. Đồng thời, liên ngành đã tổ chức thăm hỏi, động viên, tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế giúp thanh niên sớm hòa nhập cộng đồng, trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội; duy trì, thành lập mới các câu lạc bộ “Thấp sáng niềm tin” và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo thanh niên đăng ký giúp đỡ, hỗ trợ, cảm hóa thanh niên chậm tiến.

QUẦN PHƯƠNG

THÁI THỤY Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống HIV

Từ đầu năm đến nay, huyện Thái Thụy có 1 ca nhiễm mới HIV, nâng tổng số lên 367 ca, trong đó 153 người đã tử vong. Nhằm từng bước giảm thiểu sự lây lan HIV/AIDS, huyện Thái Thụy yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Đặc biệt, không kỳ thị, xa lánh người nhiễm HIV. Nâng cao chất lượng 2 cơ sở điều trị Methadone, duy trì điều trị ARV tại Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy. Vận động 100% người nhiễm HIV tham gia đóng bảo hiểm y tế để các đối tượng tiếp cận sớm các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị nhiễm HIV/AIDS, không phụ thuộc quỹ toàn cầu tài trợ. Duy trì nhóm đồng đẳng hướng tới tương lai, giảm thiểu tác hại và phòng, chống lây nhiễm ra cộng đồng.

Thái Thụy đề ra mục tiêu 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm, được điều trị, kiểm soát bằng thuốc kháng virus, có cuộc sống khỏe mạnh và có các kỹ năng tránh nguy cơ lây truyền HIV cho người khác.

MAI TRANG

Đam mê “nghề” chăm sóc sức khỏe

Tại kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020, em Đinh Đức Thiện, lớp Cao đẳng điều dưỡng K10E, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình là đại diện duy nhất của tỉnh tham gia dự thi ngành chăm sóc sức khỏe và công tác xã hội. Nhờ đam mê, chịu khó học hỏi, cập nhật kiến thức, kỹ thuật chuyên môn điều dưỡng, Đinh Đức Thiện đã đạt huy chương đồng tại kỳ thi.

Đây là kỳ thi lớn, nơi hội tụ những người học nghề, lao động trẻ cả nước cùng tranh tài. Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình là trường duy nhất đại diện cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham dự kỳ thi, trong đó Đinh Đức Thiện là sinh viên duy nhất đại diện cho trường, tỉnh tham dự kỳ thi. Chỉ tính riêng Hội đồng thi quốc gia số 5 nơi Thiện tham dự đã có 221 thí sinh đến từ 42 đoàn của 92 đơn vị, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc dự thi ở 17 ngành, nghề. Thiện chia sẻ: Để được lựa chọn tham dự kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11, em đã phải trải qua nhiều vòng thi tuyển, lựa chọn rất chặt chẽ nhiều mặt, từ kiến thức chuyên môn, kỹ thuật thực hành, kỹ năng giao tiếp, ứng xử... 3 tháng trước khi diễn ra kỳ thi,



Em Đinh Đức Thiện thể hiện phần thi thực hành trong kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11.

Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình thành lập ban huấn luyện gồm các thầy cô có chuyên môn giỏi, tâm huyết để hướng dẫn, hỗ trợ em và các bạn sinh viên công tác ôn tập lý thuyết, rèn luyện, nâng cao kỹ năng, tay nghề công tác điều dưỡng. Nhiều ngày đêm, cả thầy cô và các học trò miệt mài ôn luyện những kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp. Yêu cầu “Chăm sóc sức khỏe và công tác xã hội” được đưa ra theo tiêu chí của Ban tổ chức kỳ thi chính là những yêu cầu của ngành điều dưỡng theo xu thế hiện đại, của các nước phát triển trên thế giới. Tại đây có những

kiến thức chuyên môn mới lạ ngay cả với các thầy cô giáo, ban huấn luyện nhà trường, vì vậy đòi hỏi cả thầy cô và các thí sinh phải học hỏi, tiếp cận nhanh. Với đam mê ngành Y, đặc biệt ngành chăm sóc sức khỏe, có lợi thế kỹ năng giao tiếp tốt nhờ tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn trường, em tự tin thể hiện kỹ năng của mình.

Với nghề này, thí sinh phải trải qua các nội dung thi nhằm phân ánh công việc của nhân viên y tế và công tác xã hội ở 4 khu vực: chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện, tại nhà, tại viện dưỡng lão, chăm sóc ban ngày. Cụ thể, thí sinh phải thực hiện 8 mô-đun, mỗi mô-đun thực hiện trong 90 phút bao gồm lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân phù hợp với từng khu vực; thực hành điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe bệnh nhân; thể hiện kỹ năng giao tiếp, ứng xử với bệnh nhân ở tình huống cụ thể được ban tổ chức đưa ra. Các mô-đun được xây dựng dựa trên yêu cầu của ngành điều dưỡng theo xu thế hiện đại, có độ khó, độ phức tạp và khối lượng lớn hơn các kỳ thi trước đây, tiệm cận với trình độ ASEAN và thế giới, vì vậy không chỉ đòi hỏi thí

QUỲNH LƯU

Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phòng, chống HIV/AIDS

Xác định công tác tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và toàn xã hội, những năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS (nay là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật) và các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống HIV/AIDS bằng nhiều hình thức.

Với nỗ lực của ngành Y tế - cơ quan thường trực của tỉnh về phòng, chống HIV/AIDS cùng sự vào cuộc tích cực và phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, nhất là công tác phối hợp trên lĩnh vực thông tin, tuyên truyền, công tác phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS đạt kết quả tích cực. Những năm qua, tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS trong các nhóm đối tượng nguy cơ cao (người chích ma túy, gái mại dâm, nam quan hệ tình dục đồng giới...) giảm đáng kể; 100% người nhiễm HIV/AIDS có danh sách quản lý được điều trị ARV; 98,7% người nhiễm HIV/AIDS có thể bảo hiểm y tế; các hoạt động hướng tới mục tiêu 90-90-90 của Liên hợp quốc, phần đầu đến hết năm 2020 có 90% số người biết được tình trạng nhiễm HIV của mình, có 90% số

người nhiễm HIV được điều trị thuốc ARV... Phát huy những kết quả đạt được, trước yêu cầu của công tác phòng, chống HIV/AIDS trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến sâu sắc, thống nhất trong nhận thức về bản chất dịch bệnh HIV/AIDS cũng như các giải pháp phòng ngừa, chống lây nhiễm trong cộng đồng. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành và phát huy tối đa lợi thế các hình

thức tuyên truyền, giáo dục; đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền, phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng; huy động mọi nguồn lực và sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, mỗi người dân và cộng đồng vào các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. Phát huy vai trò của công tác tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên các cấp, nhất là báo cáo viên cơ sở. Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ khoa giáo cơ sở trong công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác phòng, chống dịch bệnh, trong đó có dịch Covid-19 và đại dịch

HIV/AIDS cũng như việc nắm bắt, cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng kiểm soát, điều trị người nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng... Mở rộng phạm vi triển khai thực hiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động dự phòng lây nhiễm, cung cấp dịch vụ tư vấn, xét nghiệm HIV, can thiệp giảm tác hại cho những người dễ tổn thương, người có hành vi nguy cơ cao, dễ bị lây nhiễm HIV. Làm tốt công tác quản lý, thu dung và điều trị người nhiễm HIV/AIDS. Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận bảo hiểm y tế để bảo đảm duy trì hoạt động điều trị ARV của người nhiễm HIV/AIDS được liên tục... Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS. Các cấp, các ngành tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm,

năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS của ngành Y tế và các đơn vị liên quan. Tiếp tục điều tra thu thập thông tin số liệu, củng cố và hoàn thiện hệ thống quản lý thông tin dữ liệu về phòng, chống HIV/AIDS toàn tỉnh. Thực hiện nghiêm túc các cam kết và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.

MINH THUY (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)



Ảnh minh họa